

Dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa hoàn toàn lắng xuống, nhiều địa phương thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa ý thức đầy đủ trong phòng chống dịch, vẫn tiếp tục các hoạt động tập thể đông người như ăn uống, nhậu...

**5 trường hợp tập thể nhậu tiêu xã Thái Hòa đang bị xử phạt 75 triệu đồng.**

Tổ chức nhậu trong mùa dịch

Ngày 9-9, Công an thị xã Thái Hòa cho biết, nhân viên lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 5 người ăn uống tập thể nhậu trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Trước đó, ngày 3-9, tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an phường Quang Tín phát hiện tại nhà ông Phạm Đình Th. (1964, trú phường Quang Tín, TX Thái Hòa) có 4 người gồm: H Văn D. (1992) và H Văn Q. (1987, cùng trú xã Nghĩa Tín); Phạm Quang D. (1966), Lê Trung K. (1967, cùng trú phường Hòa Hưu) và chủ nhà ăn uống tập thể nhậu trong lúc địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 phòng, chống dịch. Ngay sau khi phát hiện, Công an phường Quang Tín đã mời các công dân trên về trụ sở làm việc.

Tổ chức quan công an, các công dân này đã thừa nhận việc làm vi phạm của mình. Căn cứ Nghị định số 117/2020/N-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Công an TX Thái Hòa đã xuất văn bản UBND thị xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì tổng số tiền 75 triệu đồng vì 5 trường hợp trên và hành vi "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người".

Ngày 25-8, tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện tại một nhà trọ ở phường Tân Tín (phường Hòa Hưu) có 4 thanh niên ăn uống tập thể nhậu. Thời gian này, thị xã Thái Hòa đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 phòng chống dịch. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ xuất UBND thị xã Thái Hòa xử phạt 4 thanh niên trên vì số tiền 15 triệu đồng/người và hành vi "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người".

Trước đó, tổ chức công tác xã Tràng Sơn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) phát hiện nhà anh N.P.S. (1989, trú xã Tràng Sơn) – đây là nơi cư trú dùng làm nơi ẩn nấp cho gia đình anh S., bao gồm vợ chồng anh S. và 4 con nhỏ, anh N.P.N. (1981) và anh N.V.T (1996, ở xã Tràng Sơn). Những người này đi cùng chuyến xe về quê của anh S. từ phía Nam về quê. Tuy nhiên, những người này không chấp hành quy định phòng, chống dịch mà tập trung nhậu. Vì hành vi trên, 6 người này bị UBND huyện Quỳnh Lưu ra quyết định xử phạt hành chính 65 triệu đồng vì không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

**9 người ăn uống nhậu xử phạt 135 triệu đồng.**

Ngang nhiên ăn uống

Không chỉ tập thể nhậu, vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, nhiều người còn tiếp tục ăn uống nhậu ngang nhiên trong mùa dịch khiến tình hình an ninh trật tự ngày càng phức tạp. Ngày 5-9, qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu phát hiện Hoàng Văn Đông (1993) và Nguyễn Duy Thịnh (1989) cùng trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu ra ngoài trong trường hợp không cần thiết, tổ chức ăn uống nhậu tập thể vi phạm hành chính đi ăn uống và nhậu.

Quá trình làm việc với Đông và Thịnh, Công an huyện Quỳnh Lưu làm rõ thêm hành vi ăn uống nhậu di hình thức mua bán số lô, số ca 2 người. Để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng Công an phát hiện thêm 3 người liên quan nói trên, gồm: Nguyễn Văn L. (1985), Nguyễn Văn T. (1993) và Văn Văn T. (1983) cùng trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu. Lực lượng Công an đã làm rõ số tiền các người dùng ăn uống nhậu là 14,5 triệu đồng. Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu đang hoàn thiện hồ sơ khi tiếp nhận, khi tiếp nhận tại Văn Văn Đông và Nguyễn Duy Thịnh và hành vi: "ăn uống nhậu"; người tiếp nhận xử phạt vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 vì mức 2 triệu đồng/người. Riêng 3 người liên quan bị xử phạt hành chính và hành vi ăn uống nhậu.

Trước đó, vào hai ngày 3 và 4-9, tại khu vực chợ xóm 2 và gia đình chị Ngô Thị C. (xóm 4, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa), Công an xã Nghĩa Thuận bắt 2 người ăn uống nhậu, người tiếp nhận 9 triệu đồng trú tại xã Nghĩa Thuận đang có hành vi ăn uống nhậu. Ngoài bị xử phạt vì tổng số tiền 135 triệu đồng, 9 trường hợp có hành vi ăn uống nhậu trong mùa dịch COVID-19 tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa còn bị lực lượng chức năng cưỡng chế xử lý và hành vi ăn uống nhậu.

Theo "Báo Công an TP Hà Nội - CADN Online"